



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๐๐๑	นางสาววันวิสา	เสาเวียง
๐๐๒	นางสาวสุพัตรา	เทนโสภา
๐๐๓	นางสาวสุชาดา	วิจิตร
๐๐๔	นางสาวผกามาส	ไชยศรี
๐๐๕	นางสาวนิชาภัส	แสงแก้ว
๐๐๖	นายทวีเกียรติ	นาครินทร์
๐๐๗	นางสาวศิริธรรม	โพรามাত্র์
๐๐๘	นายภานุ	ก้านทอง

/๒. หลักเกณฑ์....

## ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

คัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ดังนี้

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การทำงาน	๒๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน
๒	บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา	๒๐ คะแนน	พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยา ท่าทาง ท่วงที วาจา การสื่อสาร
๓	วุฒิภาวะทางอารมณ์	๒๐ คะแนน	พิจารณาจากการแสดงอารมณ์ สีหน้า
๔	การมีปฏิภาณไหวพริบ เชาวปัญญา และการแก้ปัญหา	๒๐ คะแนน	พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมี หลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถ อธิบายหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาให้เป็นที่ยอมรับ ได้
๕	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์	๒๐ คะแนน	พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพ

## ๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งจะจัดลำดับที่ผู้ผ่านเกณฑ์ การคัดเลือกโดยจัดเรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีคะแนนเท่ากันจะให้ผู้สมัครที่ได้รับ เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

## ๔. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยนำบัตรประจำตัวสอบและ บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข ๑๓ หลัก มาแสดงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทับทิม (อาคารใหม่ ชั้น ๔) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ <http://www.sisaketedu1.go.th> ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาญวิทย์ ศรีเพชร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑